



ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง เปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีกำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันได้เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หลายพื้นที่ภายในประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ ดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและวิธีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากเดิมที่มีการทดสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็น การคัดเลือกโดยใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แทน มีกำหนดการและรายละเอียดดังนี้

วัน เดือน ปี	รายละเอียด
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔	ส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - ประวัติส่วนตัวรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว - ประวัติการศึกษา - ใบรับรองผลการเรียน ๕ ภาคเรียน (กรณีที่ยังไม่ได้้นำส่งมาพร้อมหลักฐานการสมัคร) - เกียรติบัตรด้านวิชาการที่ได้รับ (โควตาเรียนดี) หรือเกียรติบัตรด้านการกีฬา (โควตานักกีฬา) และเกียรติบัตรหรือผลงานอื่น ๆ ที่เห็นว่าสำคัญประกอบการพิจารณาคัดเลือกฯ - อธิบายถึงแรงจูงใจหรือสาเหตุที่ต้องการมาศึกษาต่อในสาขาที่สมัครเรียน ขั้นตอนการส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ๑. ส่งด้วยตนเอง ณ ห้องกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ กำหนดส่งก่อน ๑๖.๓๐ น. ของวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ หรือนำส่งทางไปรษณีย์ โดยจะยึดถือวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงรับเป็นวันสุดท้าย นำส่งตามที่อยู่ กลุ่มกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เลขที่ ๖๘/๑ ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โทร. ๐๕๓-๒๓๑๐๗๕ เพื่อสะดวกในการส่งเอกสารคืนหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาคัดเลือกฯ โดยให้ผู้สมัครแนบซองเอกสาร พร้อมจำหน่ายซองจดหมายระบุ ชื่อและที่อยู่ของผู้สมัครให้ชัดเจน

วัน เดือน ปี	รายละเอียด
	<p>๒. หลังจากส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ผ่านไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดเพื่อยืนยันการส่งเอกสาร ทางเว็บไซต์ www.ipecm.ac.th</p> <p>๓. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเอกสารทางเว็บไซต์ www.ipecm.ac.th หากพ้นกำหนด ๕ วัน หลังส่งเอกสารยังไม่ปรากฏรายชื่อผู้สมัคร ให้ติดต่อกลับหมายเลข ๐๕๓ ๒๓๑๐๗๕</p> <p>๔. หลังสิ้นสุดการคัดเลือก ทางมหาวิทยาลัยฯ จะส่งคืนแฟ้มสะสมงานกลับไปยังผู้สมัคร ตามชื่อและที่อยู่ที่ผู้สมัครได้จำหน่ายของด้วยตนเองไว้ในซองเอกสารข้อ ๑ หากหลังจากวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ท่านยังไม่ได้รับเอกสารกลับคืน ให้ติดต่อกลับ หมายเลข ๐๕๓ ๒๓๑๐๗๕</p> <p>หมายเหตุ ดาวนโหลดตัวอย่างรายละเอียดในแฟ้มสะสมงานได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย</p>
๒๕ มกราคม ๒๕๖๔	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ www.ipecm.ac.th และติดประกาศหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่